

เรียนท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

สารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนสิงหาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนขี้มขี้มแจ่มใส คุณครูทุกท่านตั้งใจเต็มที่ในการดูแลนักเรียน เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ และคุณครู

ในการจัดการเรียนรู้ คุณครูทุกท่านมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระวิชาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินเป็นรายเดือนแก่ท่านผู้ปกครองจำนวน 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย Mathematic Science และ English ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ทางโรงเรียนได้ ในส่วนของคุณครู เดือนสิงหาคมนี้โรงเรียนขอแนะนำบุคลากรใหม่ ดังนี้ 1) ดร. อัมพา ถ้วยงาม (ครูจืด) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับประถมศึกษาของรัฐบาลมาเป็นเวลา 32 ปี และมีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนเอกชน (โครงการ English Program 2) Ms. Mihret B. Mengistu (Teacher มีมี) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งขณะนี้ควบตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง Koala วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา Elementary Education และ สำเร็จเนื้อหาวิชาปริญญาโท สาขาวิชาเอก Language Teaching มีประสบการณ์การเป็นครูผู้สอน ครูประจำชั้น และหัวหน้าครูต่างชาติในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา 3) Miss Sonia สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) สอนประจำชั้น k 1 Bee 4) Miss Alliaza (Teacher อะไลซ่า หรือ Teacher เอช) สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา (Elementary Education) เป็นครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (Seal) พร้อมทั้งสอนวิชา Math และ 5) นายอริวัฒน์ พันธุ์ขาว (ครูหอม) จบการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย สอนวิชาภาษาไทย และเป็นครูประจำชั้น P 4 (Horse)

ในส่วนกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกวันแม่ ในช่วงเช้าของวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันแม่ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.30 น. โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมมอบต้นมะลิให้แม่หรือผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนทุกคนว่า หากคุณแม่ติดภารกิจไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กๆไม่ต้องกังวลใจ และไม่ต้องรบเร้าให้คุณแม่มาร่วมกิจกรรม เพราะนักเรียนกับคุณแม่มีความรักความเข้าใจกันอยู่เสมอตลอดเวลา ดังนั้นนักเรียนสามารถมอบต้นมะลิให้ตัวแทนคุณแม่ซึ่งเปรียบเหมือนนักเรียนมอบคุณแม่เช่นกัน หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์

ในส่วนของคุณอนามัยของเด็กๆ ตามที่โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพอาหารในโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการตรวจพบว่าจากการเก็บตัวอย่างอาหารและสุ่มตรวจภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหาร ด้วยชุดทดสอบ จำนวน 11 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบการปนเปื้อน ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยทุกวัน

สุดท้ายนี้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันในการดูแลนักเรียนร่วมกัน โรงเรียนพร้อมมุ่งมั่นในการดูแลนักเรียนทุกคนให้มีความสุข และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเสมอ แล้วพบกันเดือนกันยายนะคะ